

Khoản Tiền dành cho Người Thoát khỏi Bạo hành (Escaping Violence Payment)

Quý vị hoặc ai đó quý vị biết có đang cố rời khỏi hoặc đã thoát khỏi sự bạo hành do người bạn đời gây ra không? Người bạn đời thân thiết là người mà quý vị đã có mối quan hệ lãng mạn như chồng, vợ, bạn tình, bạn trai hoặc bạn gái.

Nếu quý vị là công dân Úc hoặc là thường trú nhân, trên 18 tuổi và gần đây đã thay đổi hoàn cảnh sống cũng như đang gặp căng thẳng về tài chính, quý vị có thể hội đủ điều kiện tham gia chương trình hỗ trợ tài chính gọi là Khoản Tiền dành cho Người Thoát khỏi Bạo hành (Escaping Violence Payment - EVP).

Chương trình EVP cung cấp hỗ trợ tài chính để giúp quý vị tiến về phía trước và xây dựng một ngôi nhà không có sự bạo hành.

Chương trình EVP được Chính phủ Úc hỗ trợ và được mạng lưới UnitingCare điều hành. Các nhóm phụ trách chương trình EVP có sẵn ở mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ để trợ giúp quý vị.

Chương trình này có tác dụng như thế nào?

Chương trình EVP cung cấp hỗ trợ tài chính lên tới 5.000 đô-la bao gồm:

- tới 1.500 đô-la tiền mặt (hoặc tiền mặt tương đương)
- tới 3.500 đô-la cho hàng hóa và dịch vụ như dọn nhà, tiền thuê chân hoặc các món đồ gia dụng.

Sự kết hợp của hỗ trợ tài chính này sẽ dựa trên nhu cầu và ưu tiên chi tiêu của quý vị.

Tôi có hội đủ điều kiện không?

Chương trình EVP dành cho quý vị nếu quý vị:

- 18 tuổi trở lên
- là công dân Úc, thường trú nhân hoặc có thị thực loại đặc biệt được bảo vệ để sống ở Úc
- dự định thay đổi hoặc đã thay đổi cuộc sống của quý vị trong vòng 12 tuần qua do sự bạo hành từ người bạn đời gây ra
- đang gặp căng thẳng về tài chính và chưa tiếp cận được chương trình EVP trong 12 tháng qua.

Làm cách nào để tiếp cận chương trình này?

Quý vị có thể nộp đơn trực tuyến thông qua trang mạng unitingvictas.org.au/escaping-violence-payment. Nếu quý vị cần trợ giúp để điền đơn, hãy gọi số 1800 387 387. Hoặc nếu quý vị có nhân viên hỗ trợ, họ có thể giúp quý vị điền đơn và thay mặt quý vị để nộp đơn qua trực tuyến.



Quét mã để tìm hiểu thêm

Để đăng ký chương trình EVP, hãy truy cập unitingvictas.org.au/escaping-violence-payment



Xin lưu ý rằng chương trình EVP không phải là dịch vụ ứng phó cho trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị gặp nguy hiểm, hãy gọi **000** ngay lập tức.

Nếu quý vị muốn được hỗ trợ để lập kế hoạch an toàn, quý vị có thể liên hệ **1800 RESPECT** hoặc **1800 737 732** hoặc dịch vụ trò chuyện trực tuyến của họ.

Vietnamese | Tiếng Việt

Được Chính phủ Úc tài trợ



Australian Government
Department of Social Services

